

Dịch vụ việc làm dễ sử dụng của Bộ Lao động

Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ Lao động

Các Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ Lao động cung cấp các dịch vụ việc làm miễn phí và dễ sử dụng để giúp người tìm việc tìm được việc làm và giúp nhà tuyển dụng tuyển được nhân viên. Các dịch vụ đã được số hoá hoàn toàn để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng như quản lý, giám sát, thư ký, trợ lý kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên bán hàng, người giúp việc gia đình, thợ thủ công, v.v.; và tiếp cận người tìm việc có trình độ học vấn và nghề nghiệp khác nhau.

Các Trung tâm giới thiệu việc làm cũng cung cấp cho người tìm nhiều thiết bị để hỗ trợ họ tìm kiếm việc làm. Người tìm việc có thể sử dụng máy tính kết nối internet để sử dụng các tính năng khác nhau của Dịch vụ Việc làm Tương tác. Họ có thể tận dụng các máy tính cài phần mềm tạo sơ yếu lý lịch để soạn thảo sơ yếu lý lịch và fax thư xin việc, sơ yếu lý lịch của mình cho nhà tuyển dụng bằng máy fax được lắp đặt tại Trung tâm giới thiệu việc làm. Họ cũng có thể gặp và trao đổi với các nhân viên tư vấn của Trung tâm giới thiệu việc làm về nhu cầu tìm việc, lấy thông tin về thị trường lao động và các khóa đào tạo/đào tạo lại và/hoặc để thực hiện các đánh giá năng lực nghề nghiệp nếu thích hợp.

Người tìm việc, bao gồm cả những người mới đến Hồng Kông hoặc người dân tộc thiểu số, đều có thể ghé thăm góc tài nguyên trong Trung tâm giới thiệu việc làm để nắm bắt các thông tin việc làm toàn diện. Ngoài các dịch vụ việc làm trên, còn có các buổi giới thiệu việc làm thường xuyên được thiết kế riêng theo nhu cầu của người dân tộc thiểu số hoặc người mới đến

Mạng lưới công bố thông tin vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng do nhà tuyển dụng cung cấp được công bố rộng rãi trên nhiều kênh khác nhau để giúp cho người tìm việc thuận lợi tìm kiếm và ứng tuyển.

- Thẻ việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm;
- Thiết bị tìm kiếm việc làm màn hình cảm ứng “Job Easy” được lắp đặt tại Trung tâm giới thiệu việc làm. Với “Job Easy”, người tìm việc có thể lấy và in thông tin tuyển dụng mới nhất chỉ bằng một vài cú chạm trên màn hình. Các thiết bị này cũng có luôn chức năng in ấn;
- Trang web Dịch vụ Việc làm Tương tác (<https://www.jobs.gov.hk>);
- Hội chợ việc làm quy mô lớn và hội chợ việc làm cấp quận; và
- Quảng cáo trên báo.

Quy trình đăng ký cho người tìm việc

- Người tìm việc có thể đăng ký trực tuyến trên trang web Dịch vụ Việc làm Tương tác (<https://www.jobs.gov.hk>) hoặc trực tiếp tại các Trung tâm giới thiệu việc làm bằng dịch vụ “Đăng ký dễ dàng”. Người đăng ký lần đầu chỉ cần dành vài phút để điền Đơn đăng ký, sau đó họ có thể sử dụng Dịch vụ Việc làm qua Điện thoại vào ngày làm việc tiếp theo. Nhờ đó họ sẽ tiết kiệm thời gian xếp hàng tại Trung tâm giới thiệu việc làm.

Dịch vụ việc làm bán tự lực

- Người tìm việc có thể đến các Trung tâm giới thiệu việc làm và tự mình lựa chọn cơ hội phù hợp. Sau đó họ có thể tìm kiếm dịch vụ giới thiệu từ nhân viên;
- Nếu nhà tuyển dụng đã công bố cả thông tin liên hệ, người tìm việc có thể nộp đơn xin việc trực tiếp;
- Các đơn vị tư nhân cũng đại diện cho khách hàng của mình đăng tin một số vị trí tuyển dụng. Người tìm việc nộp đơn ứng tuyển các vị trí tuyển dụng này sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Dịch vụ việc làm tương tác

- Người tìm việc có thể đăng ký trực tuyến, xem thông tin tuyển dụng mới nhất và dễ dàng tìm kiếm việc làm trên trang web Dịch vụ Việc làm Tương tác (<https://www.jobs.gov.hk>);
- Hồ sơ của người tìm việc đã đăng ký, gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, sở thích công việc và mức lương mong muốn sẽ hiển thị trên trang web. Các dữ liệu cá nhân như tên, số CMND, địa chỉ và số điện thoại sẽ được che giấu để bảo vệ quyền riêng tư của họ;
- Nhà tuyển dụng có thể tận dụng công cụ tìm kiếm được thiết kế riêng để xác định ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng. Sau khi nhận được danh sách ứng viên từ nhà tuyển dụng, Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ sắp xếp để giới thiệu cho họ những người tìm việc trong danh sách đã sàng lọc;
- Người tìm việc cũng có thể sử dụng ứng dụng di động Dịch vụ Việc làm Tương tác (có sẵn cả phiên bản iOS và Android) trên thiết bị di động của mình để tìm kiếm các vị trí tuyển dụng phù hợp mọi lúc, mọi nơi.

Trung tâm dịch vụ việc làm qua điện thoại

- Người tìm việc đã đăng ký muốn ứng tuyển vào các vị trí trong khối tư nhân có thể xác định các vị trí tuyển dụng phù hợp trước rồi gọi tới Đường dây nóng Dịch vụ Việc làm 2969 0888 để được giới thiệu;
- Nhân viên giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm qua Điện thoại có thể giúp kết nối người tìm việc với nhà tuyển dụng thông qua các cuộc gọi hội nghị và sắp xếp các cuộc phỏng vấn xin việc.

Trung tâm tuyển dụng ngành dịch vụ ăn uống, Trung tâm tuyển dụng ngành bán lẻ và Trung tâm tuyển dụng ngành xây dựng

- Người tìm việc có thể tìm các vị trí tuyển dụng mới nhất về dịch vụ ăn uống, bán lẻ và xây dựng tại các trung tâm tương ứng. Nhà tuyển dụng trong các ngành dịch vụ ăn uống, bán lẻ và xây dựng đôi khi được mời tham gia các hoạt động tuyển dụng và thực hiện các cuộc phỏng vấn ứng viên tại chỗ;
- Người tìm việc có thể truy cập trang web Dịch vụ Việc làm Tương tác (<https://www.jobs.gov.hk>) để xem thông tin về các hoạt động tuyển dụng mới nhất của các trung tâm.

Vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi nếu bạn có câu hỏi khi nộp đơn xin việc các công việc được đăng trên dịch vụ việc làm của chúng tôi.

Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ Lao động

Admiralty Job Centre

9/F, High Block, Văn phòng Chính phủ Queensway, 66 Queensway, Hồng Kông (Lối ra C1, Ga MTR Kim Chung) 2591 1318

North Point Job Centre

12/F, Văn phòng Chính phủ North Point, 333 Đường Java, North Point, Hồng Kông (Lối ra C, Ga MTR Quarry Bay) 2114 6868

Kowloon East Job Centre

Tầng 1, Tháp Thương mại và Công nghiệp, Số 3 Đường Concorde, Cửu Long (Lối ra C Ga MTR Khải Đức, đối diện Trung tâm thương mại Mikiki) 2338 9787

Kowloon West Job Centre

9/F, Văn phòng Chính phủ Cheung Sha Wan, 303 Đường Cheung Sha Wan, Cửu Long (Lối ra C1, Ga MTR Shamshuipo) 2150 6397

Kwun Tong Job Centre

10/F, Văn phòng Chính phủ Đông Cửu Long, 12 Đường Lei Yue Mun, Kwun Tong, Cửu Long (Lối ra D4, Ga MTR Kwun Tong) 2342 0486

Shatin Job Centre

2/F, Văn phòng Chính phủ Shatin, 1 Đường Sheung Wo Che, Shatin, Tân Giới (Lối ra B, Ga MTR Shatin) 2158 5553

Sheung Shui Job Centre

Units 2001-2006, Tầng 20, Landmark North, 39 Đại lộ Lung Sum, Sheung Shui, Tân Giới (Lối ra A4, Ga MTR Sheung Shui) 3692 4532

Tsuen Wan Job Centre

2/F, Văn phòng Chính phủ Tsuen Wan, 38 Đường Sai Lau Kok, Thuyền Loan, Tân Giới (Lối ra A, Ga MTR Thuyền Loan) 2417 6197

Tuen Mun Job Centre

G/F, Tòa nhà Victory, 3 Tsing Min Path, Truân Môn, Tân Giới (Gần ga Light Rail Prime View) 2463 9967

Tung Chung Job Centre

Unit 211A, 2/F, Trung tâm thương mại Yat Tung, Yat Tung Estate, Tung Chung, Đảo Lantau, Tân Giới (Gần bến xe buýt Yat Tung Estate) 3428 2943

Yuen Long Job Centre

Unit 401, 4/F, Tòa nhà Cộng đồng và Tiện ích Tin Ching, Tin Ching Estate, Tin Shui Wai, Tân Giới (Gần Ga Light Rail Tin Yuet) 3692 5750

Trung tâm tuyển dụng của Bộ Lao động

Trung tâm tuyển dụng ngành dịch vụ ăn uống

Unit 3507-3512, 35/F, Tháp 1, Millennium City 1, 388 Đường Kwun Tong, Kwun Tong, Cửu Long

(Lối ra A, Ga MTR Ngau Tau Kok)

Đường dây nóng người tìm việc: 3847 7600 Đường dây nóng nhà tuyển dụng: 3847 7606

Trung tâm tuyển dụng ngành bán lẻ

2/F, Tòa nhà Kho bạc, 3 Tonkin Street West, Cheung Sha Wan, Cửu Long

(Lối ra A, ga MTR Nam Cheong)

Đường dây nóng người tìm việc: 3847 7611 Đường dây nóng nhà tuyển dụng: 3847 7616

Trung tâm tuyển dụng ngành xây dựng

Unit 3507-3512, 35/F, Tháp 1, Millennium City 1, 388 Đường Kwun Tong, Kwun Tong, Cửu Long

(Lối ra A, Ga MTR Ngau Tau Kok)

Đường dây nóng người tìm việc: 3428 3303 Đường dây nóng nhà tuyển dụng: 3428 3303

Trang web Dịch vụ Việc làm Tương tác <https://www.jobs.gov.hk>



07/2024